

บรรณาธิการแถลง

เวชสารแพทย์ทหารบก ฉบับที่ 4 ของปี 2547 ปกหน้าเป็นภาพของพระที่นั่งอูดมวณการณ์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังพญาไท ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงาน รพ.ร.6/วพม. ภายในเล่ม มีนิพนธ์ต้นฉบับ 3 เรื่อง เรื่องแรก โดย แพทย์หญิงพรเพ็ญ มนตรีศรีตระกูลและคณะ เรื่อง อุบัติการณ์ของภาวะติดเชื้อในระยะหลังคลอด ลักษณะทางคลินิก และการรักษาในทารกแรกเกิดที่คลอดในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่าควรจะหาแนวทางในการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงของอาการต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น

เรื่องที่สอง โดย พันโทหญิง จิราัตน์ จินวัฒน์ และคณะ เรื่อง ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้ และเจตคติในการเรียนรู้การคลอดปกติของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยกองทัพบก พบว่าการใช้กลุ่มดังกล่าวเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้นักเรียนพยาบาลมีความรู้ เรื่องการคลอดปกติและมีเจตคติต่อการเรียนรู้ดีขึ้น

เรื่องที่สาม โดย พันโทหญิง พรรณี ปานแห้วญ และคณะ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบแผนภูมิโมโนทัศน์ในวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พบว่า แผนภูมิโมโนทัศน์ช่วยในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรค และการบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

บทความพื้นฐานวิชาในฉบับนี้มี 2 เรื่อง เรื่องแรกโดย พันโทสมชาย พัฒนางกุล เรื่อง Hospital Management of Diabetes Mellitus โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยเหล่านี้จึงมีความสำคัญมาก เพื่อรักษาระดับน้ำตาลให้ดีเพื่อลดการเสื่อมของอวัยวะ

ที่สำคัญต่างๆ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นภายหลังอ่านเรื่องนี้แล้วมีคำถาม 10 ข้อสำหรับ CME Credit

เรื่องที่สอง โดย พันโท สหพล อนันต์นำเจริญ เรื่อง Simoid Volvulus ซึ่งด้วยอาการการผ่าตัดรักษา

บทความพิเศษในฉบับนี้ พันเอก วิโรจน์ อารีย์กุล ได้สำรวจคุณภาพชีวิตของผู้บริหารของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไว้ โดยใช้แบบสอบถามขององค์การอนามัยชุดฉบับย่อ พบว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

พันเอก สุรพล สุรงค์ศรีรัฐ นำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนจริยธรรมทางการแพทย์ ซึ่งในยุคปัจจุบันจำเป็นมาก เนื่องจากมีสิ่งต่างๆ มากมายทำให้คุณธรรมจริยธรรมของคนเรากว้างไกล ไม่เฉพาะแต่ในวิชาชีพแพทย์เท่านั้น อาจารย์ยังนำบทสัมภาษณ์ของท่านปัญญาชนนักทฤษฎี และพระพิศาลธรรมพาที มาลงให้ได้อ่านกัน

Clinical Pathological Conference ในฉบับนี้เป็นผู้ป่วยรายที่สองที่นำเสนอในการประชุม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 เป็นหญิงไทยคู่อายุ 44 ปี มีไข้สูง ทนทาน 1 วัน ผู้ป่วยเสียชีวิตจาก septic shock และ neurologic shock

คำถามประจำฉบับที่แล้วเป็น recurrent breast cancer with dermal metastasis และคำถามฉบับนี้เป็น ชาย 34 ปี อ่อนเพลีย มีไข้ต่ำๆ 2 เดือน ดูแล้วลองทายคำตอบมีเฉลยฉบับหน้า

วิชัย ประยูรวิวัฒน์
บรรณาธิการ

